

สรุปประเด็นศาสตร์พระราชาราช สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๑๕ น.

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาราช สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” มีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
๑. เกริ่นนำ	<p>เนื่องด้วยสัปดาห์หน้าเป็นเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ขอเชิญพรปีใหม่ ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานแก่พุทธศาสนิกชน และพี่น้องประชาชนชาวไทย ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา อันเป็นพระคติธรรม โดยเชิญพุทธศาสนสุภาษิต ความว่า “ขุติ หิตสุขาวหา ความอดทน นำมาซึ่งประโยชน์สุข” เพื่อให้เป็นสิริมงคลชีวิตแก่ตนเอง และครอบครัว โดยการน้อมนำ ยึดถือ เป็นแนวทางปฏิบัติ ให้มีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ และขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ในปีนี้ ก้าวสู่ความสงบ ความสุข สดใส และประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปในปีหน้า ทุกๆ คน</p> <p>สัปดาห์ที่ผ่านมา มีเรื่องที่น่าสนใจมากมายในประเทศไทย ดังนี้</p> <p>๑. ขอแสดงความชื่นชม กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ที่ได้เข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนให้เลิกความคิดฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดสะพานได้สำเร็จ สมกับเป็น “สุภาพบุรุษสุทธิวราราม” ตัวจริง เด็กไทยกลุ่มนี้มีทักษะชีวิตที่สำคัญ คือ การช่างสังเกตสิ่งผิดปกติ ทำให้รู้ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนกำลังคิดสั้น และการสนทนาภาษาจีนที่ได้จากการเรียนเมื่อถึงยามคับขันทำให้สามารถช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ อีกทั้งเป็นการสร้างชื่อเสียง และความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งเห็นว่าเป็นเหตุการณ์เล็กๆ ไม่น่าที่ส่งผลยิ่งใหญ่ต่อบ้านเมือง สะท้อนภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทย และคนไทย ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวที่ตั้งเป้าเชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามากกว่า ๓๐ ล้านคนต่อปี สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า ๕.๙ แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ - ๑๒ ดังนั้นการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ย่อมมีส่วนช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประชาชน</p> <p>๒. ความเชื่อมโยงกันระหว่างการประกวดนางงามกับการประชาสัมพันธ์ประเทศ นายกรัฐมนตรีขอชื่อชมบุคคลดังนี้</p> <p>(๑) น้องนิโคลีน พิชาภา ลิมศนุกาญจน์ มิสไทยแลนด์เวิลด์ ๒๐๑๘ ที่สามารถคว้ามงกุฏ รองชนะเลิศอันดับ ๑ มิสเวิลด์ ๒๐๑๘ มาครองได้สำเร็จ ด้วยความงามที่ทรงคุณค่าในขณะนั้น</p> <p>(๒) น้องนิง โสภิตา กาญจนรินทร์ สาวงามตัวแทนประเทศไทย สามารถผ่านเข้ารอบ ๑๐ คนสุดท้าย เวทีมิสยูนิเวิร์ส ๒๐๑๘ ซึ่งก็ถือว่าเป็นหน้าที่ได้ดีที่สุด น่าประทับใจ</p> <p>(๓) นายคำภีร์ อลังการ ดีไซน์เนอร์คนไทย เป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จสาวงามจากประเทศลาวให้สามารถคว้ามงกุฎชุดประจำชาติยอดเยี่ยม มิสยูนิเวิร์ส ๒๐๑๘ เป็นครั้งแรก ด้วยชุดสามกษัตริย์</p>	ทุกสำนัก/กอง

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<p>ทั้งนี้การประกวดมิสยูนิเวิร์ส ๒๐๑๘ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพขอขอบคุณ และชื่นชมทุกฝ่ายที่ช่วยให้ทั่วโลกได้เห็นสิ่งดีงามในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่การไหว้ สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ และการแต่งกายชุดไทยย้อนยุค ของเหล่านางงามเพื่อมาร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ถือว่าประสบความสำเร็จมากกว่าการจัดเวทีการประกวดนางงาม</p>	
<p>๒. การขับเคลื่อนประเทศ</p>	<p>จากที่กล่าวมาลักษณะเฉพาะที่ดีของคนไทย คือการไหว้พร้อมยิ้มสยาม สถานที่ท่องเที่ยว อาหาร การแต่งกาย ล้วนเป็น “ทุนทางวัฒนธรรม” ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้ หากได้รับการส่งเสริม การบริหารจัดการที่ดี และเป็นระบบ ตัวอย่างเช่น การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสื่อสารบูรณาการการปฏิรูปประเทศที่ชวนคนไทยร่วมสร้างไทยไปด้วยกันตามนโยบายรัฐบาล โดยการขับเคลื่อนประเทศที่เน้นการมีส่วนร่วมและการสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับชุมชน ทั้งนี้หัวใจสำคัญในการปฏิรูปประเทศครั้งนี้ คือ “แก้จน แก้เหลื่อมล้ำ แก้โกง ปฏิรูปราชการ เพิ่มการมีส่วนร่วม สร้างอนาคต” ซึ่งรัฐบาลพยายามที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกพื้นที่ของประเทศ ที่ผ่านมามีความร่วมมือจากศิลปินที่มีส่วนร่วมนำเสนอเรื่องราวการปฏิรูปและสิ่งดีๆ ที่รัฐบาลทำให้กับประชาชนผ่านรายการ “เดินหน้าประเทศไทย สร้างไทยไปด้วยกัน” ทุกวันเสาร์</p> <p>รัฐบาลได้เริ่มดำเนินการอีก ๑ โครงการ คือ “ศิลปกรรมชุมชน” ที่เน้นสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนผ่านการสร้างงานศิลปะ ซึ่งเป็นทุนวัฒนธรรมสำหรับการต่อยอดเชิงพาณิชย์ และการท่องเที่ยวชุมชนในอนาคต โดยมีกุศโลบายหลัก “สร้าง ๒ ประโยชน์ จาก ๒ กิจกรรมสำคัญ” ได้แก่</p> <p>๑. การสานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าสู่กันฟัง (Show & Share for Reform Public Forum) ซึ่งจะเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่เป็น จุดเด่น จุดขาย ทั้งทางวัฒนธรรม ทางธรรมชาติ หรือด้านอื่น ๆ ของชุมชนด้วยเวทีที่เปิดกว้างให้ทุกภาคส่วน องค์กรและเครือข่ายต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนา การปฏิรูป และการกำหนดนโยบายสาธารณะที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ในอนาคต</p> <p>๒. การสร้างสรรค์งาน “ศิลปกรรมชุมชน” (Community Based Arts for Reform Together) ซึ่งเป็นกระบวนการมอบโอกาสให้กับคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์งานศิลปกรรมชุมชนบนพื้นที่สาธารณะร่วมกับสถาบันการศึกษา ศิลปินท้องถิ่น และศิลปินแห่งชาติโดยการนำเนื้อหาและความคิดเห็นต่างๆ จากเวทีเสวนาฯ ในเวทีแรกถอดรหัสโดยศิลปินแล้วสร้างสรรค์เป็นผลงานร่วมกันให้เป็นงานศิลปะที่จะอยู่กับชุมชนนั้นๆ ตลอดไป</p>	<p>ทุกสำนัก/กอง</p>

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<p>เนื่องจากทุกคนได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนย่อมมีความห่วงแหน ร่วมเป็นเจ้าของที่สำคัญจะเป็นการสะท้อนงานศิลปะในยุคปัจจุบัน ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันตามแต่ละภูมิภาค ซึ่งถือว่าไปความงดงาม หรือ สุนทรียภาพทางศิลปะที่แท้จริง</p> <p>ปัจจุบันกิจกรรมนี้จะนำร่องใน ๓๑ พื้นที่ ๒๒ จังหวัด ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการผ่านทาง Facebook “สร้างไทยไปด้วยกัน” ได้ นอกจากนี้จะมี ททบ.๕ ช่อง ๙ อ.ส.ม.ท. NBT กรมประชาสัมพันธ์ ทั้งส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค รวมทั้ง Thai PBS ที่ติดตามกิจกรรมตามโครงการศิลปกรรมชุมชนนี้เพื่อนำเรื่องราวและผลงานศิลปะออกสู่สายตาประชาชนในแง่มุมต่างๆ</p>	
<p>๓. แนวทางแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ</p>	<p>ในช่วง ๓๐ – ๔๐ ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการพัฒนา เราสามารถก้าวข้ามประเทศรายได้ต่ำไปสู่การเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ เป็นต้นมา โดยทุกรัฐบาลได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยนโยบายการกระจายความเจริญไปสู่ชนบท การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนาอุตสาหกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ช่วยยกระดับรายได้เฉลี่ยของประชาชน และลดสัดส่วนคนยากจนลงอย่างต่อเนื่อง</p> <p>รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาโดยลำดับ โดยมองว่าการลดความเหลื่อมล้ำต้องทำในทุกมิติ ต้องบูรณาการการแก้ปัญหา และต้องลงไปทำที่ต้นตอของสาเหตุเพื่อให้เกิดผลที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยได้กำหนดไว้เป็น ๑ ใน ๖ ด้านของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม รวมทั้งกำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตามกรอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยสรุปเป็นกลุ่มมาตรการใน ๒ รูปแบบ คือ</p> <p>รูปแบบที่ ๑ การจัดสรรสวัสดิการเพื่อประชาชนให้กับกลุ่มต่างๆ เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงเกษตรกรรายได้น้อย และการให้ความช่วยเหลือพิเศษกับผู้ประสบปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะผู้ประสบภัย และผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาชายแดนภาคใต้ ซึ่งทั้งหมดนี้ ได้ดำเนินการผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ โครงการจัดสรรที่ดินทำกิน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนให้นักเรียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย เป็นต้น</p>	<p>ทุกสำนัก/กอง</p>

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<p>รูปแบบที่ ๒ คือการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนเพิ่มโอกาส การเข้าถึงปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต เช่น โครงการลดค่าครองชีพของประชาชน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p> <p>ทั้งนี้ สวัสดิการเหล่านี้ของรัฐบาลปัจจุบันมีมากกว่า ๔๐ โครงการ ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนคนไทย ตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต และการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาต่างๆ อีก ๑๒ สวัสดิการ เพื่อช่วยเยียวยาให้ประชาชนให้ผ่านช่วงของความยากลำบาก โดยสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงคือ สวัสดิการที่ได้กล่าวถึงเหล่านี้ ใช้งบประมาณรวมกันปีละ ๕ แสนกว่าล้านบาท ซึ่งภาครัฐจะต้องใช้เงินดังกล่าวให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพที่สุด ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งรัฐบาลได้จัดทำโครงการที่ชื่อว่า “สร้างสุขทุกช่วงวัย” เป็นสวัสดิการแห่งรัฐที่จะช่วยยกระดับการให้บริการสวัสดิการให้ทันสมัยขึ้น และสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของการปฏิรูประบบราชการไทย โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้บริหารจัดการฐานข้อมูลสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเป็นระบบ ซึ่งกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ รวม ๑๑ หน่วยงาน ได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดนโยบาย มาตรการต่าง ๆ รวมถึงติดตามประเมินผลการจัดสวัสดิการภาครัฐ นอกจากนี้ยังจะใช้นำระบบบริหารการจัดการข้อมูลแบบซีพีเอ (TPMAP) เพื่อให้รัฐบาลสามารถจัดสวัสดิการให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง</p> <p>นอกจากนี้ระบบข้อมูลในโครงการนี้ยังช่วยป้องกันปัญหาการทุจริตสวัสดิการ และช่วยให้การใช้สวัสดิการภาครัฐโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ซึ่งต่อไปกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังจะพัฒนาระบบออนไลน์ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าได้รับสวัสดิการรายการใดและใช้สิทธิ์ครบถ้วนหรือยัง และมีการสวมสิทธิหรือไม่ จากนั้น สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สปร.) จะพัฒนาระบบ Application “สวัสดิการแห่งรัฐ สร้างสุขทุกช่วงวัย” เพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงสิทธิ และเป็น One Stop Service (OSS) ในการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมด เพื่อให้ทุกคนได้รับความสะดวกสบายจากการติดต่อกับภาครัฐ</p> <p>การทำงานแบบบูรณาการเพื่อต่อสู้กับปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนเป็นสิ่งที่ต้องทำพร้อมกันในหลายมิติไม่เพียงแต่เรื่องสวัสดิการเท่านั้น ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้ง สำนักงานบูรณาการลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาคความยากจน เป็นครั้งแรก ของประเทศไทย เป็นหน่วยงานหลักที่จะบูรณาการในการขับเคลื่อนในการขจัดปัญหา ด้านความยากจนและความเหลื่อมล้ำได้อย่างแท้จริง โดยหน่วยงานนี้จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี รวมถึงศึกษาและวิจัยเรื่องปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและติดตามเครื่องชี้วัด จัดทำ</p>	

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<p>ฐานข้อมูล Big data เกี่ยวกับความยากจนและความเหลื่อมล้ำให้บูรณาการกันทั้งหมด รวมทั้งช่วยสำนักงบประมาณในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านความยากจนและความเหลื่อมล้ำ</p> <p>ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อให้ทุกชุมชนของประชาชนสามารถระเบิดจากภายในและได้รับพัฒนาความเข้มแข็งจากฐานรากอย่างแท้จริงตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ นั้น ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้สานต่อพระราชปณิธานทั้งปวง ด้วยการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โดยรัฐบาลได้เร่งรัด ผลักดัน และแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายสำคัญๆ อย่างต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ปัจจุบันมีกฎหมายจำนวนเกือบ ๑๐ ฉบับ ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้คนยากจน และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมในการดำรงชีวิต ทั้งนี้ กฎหมายที่ออกมาทั้งหมดล้วนถือเป็นส่วนสำคัญในการปฏิรูปประเทศครั้งสำคัญนี้ อาทิ พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน พระราชบัญญัติวิสาหกิจเพื่อสังคม พระราชบัญญัติป่าชุมชน, พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับแก้ไข เพื่อให้ประชาชนสามารถตัดต้นไม้มีค่าในพื้นที่กรรมสิทธิ์ได้) พระราชบัญญัติคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อยู่มาแต่เดิม สามารถอยู่ในป่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย) และ พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม หรือที่อยู่อาศัย เป็นต้น</p>	
๔. บทส่งท้าย	<p>เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ทุกวัดทั่วประเทศ และสถานที่อื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล แต่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่รักษาศีล เจริญภาวนา ปฏิบัติธรรมและสวดมนต์เป็นสิริมงคลให้ประเทศไทย ครอบครัวและตนเอง ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนลด ละ เลิกอบายมุขในช่วงเทศกาลปีใหม่</p> <p>ช่วงนี้ภาคเหนือและภาคอีสานอากาศจะเย็นลง ส่วนภาคใต้ฝนลดลงจากช่วงที่ผ่านมา แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ขอให้ติดตามข่าวสารสภาพลมฟ้าอากาศอย่างต่อเนื่อง และช่วงเทศกาลปีใหม่ในสัปดาห์หน้า หากใครต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยว ขอให้พักผ่อนให้เพียงพอ เช็กสภาพรถ ตรวจสอบเส้นทาง เตรียมการล่วงหน้า สำหรับชาวกรุงเทพฯ สถานที่ท่องเที่ยววันเดียว เช่น จังหวัดอ่างทอง มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก พระนอนที่ยาวเป็นอันดับสองในประเทศไทย พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาชาววังบ้านเสด็จ ร้านกาแฟบรรยากาศบ้านไร่ ปลายนา</p>	ทุกสำนัก/กอง

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<p>เข้าถึงธรรมชาติ หรือฟาร์มเมล่อน กว่า ๑๐ สายพันธุ์ ที่นำมาประยุกต์เป็นของหวาน ไอศกรีม เป็นต้น หรือ จังหวัดสิงห์บุรี ที่มักจะเป็นเมืองทางผ่าน แต่เป็นจังหวัดในตำนานของชาวบ้านบางระจัน ในประวัติศาสตร์ชาติไทย สัมผัสตลาดย้อนยุคบ้านบางระจันและวัดโพธิ์เก้าต้นในตำนาน ตลาดเก่าแก่ ตลาดต้องชม ตลาดประชารัฐ รวมทั้ง “เทศกาลกินปลา ของดีเมืองสิงห์” ระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓ มกราคม ๒๕๖๒ซึ่งสิงห์บุรีเป็นศูนย์รวมของแม่น้ำที่สำคัญ ๓ สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และแม่น้ำลพบุรี จึงมีชื่อเสียงเรื่องปลา</p>	

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน